

# ด่วนที่สุด

ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว๓๐๖๒



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งแนวทางในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๔๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดอุทัยธานีแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้กับประชาชน กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามแนวทางดังกล่าว และผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้กับประชาชน โดยถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง ในกรณีพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้ป่วยติดเตียง ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกโดยใช้รถฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริการรับส่งไปฉีดวัคซีน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีรถฉุกเฉินหรืออยู่ระหว่างการใช้งานรถฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ริกรัมย์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕

## แนวทางในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม

---

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีประสานโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล แจ้งชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ฉีดวัคซีน ส่งให้อำเภอล่วงหน้าประมาณ ๑ สัปดาห์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้อำเภอร่างแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ฉีดวัคซีน (สถานที่ที่ทางราชการกำหนด)

๒. การวางแผนร่วมกันของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องวางแผนบริหารจัดการให้ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด ตรงตามวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรับผิดชอบดำเนินการ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๓. สำหรับค่าอาหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามรายชื่อในคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเบิกค่าอาหารแล้วไม่ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น